

ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG
HUYỆN ỦY ĐẠ TỀH

*

Số 621 - CV/HU

V/v đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số
trong các cơ quan, đơn vị

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đạ Tềh, ngày 05 tháng 9 năm 2023

Kính gửi: - Các tổ chức cơ sở Đảng;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 66-KH/HU, ngày 03/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy “*về chuyển đổi số trong cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện giai đoạn 2023 - 2025*”, trong thời gian qua, các tổ chức cơ sở Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện đã nghiêm túc triển khai và đạt được một số kết quả: Thực hiện gửi, nhận văn bản không mặt (*theo quy định*) qua hệ thống IDoc; cán bộ, công chức đã ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng hệ thống trao đổi thông tin (*thư điện tử; mạng xã hội*) trong công việc; sử dụng chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ trong phát hành văn bản đi; MTTQ và các đoàn thể tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia công tác chuyển đổi số.

Tuy nhiên, công tác chuyển đổi số trong một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao; một số đơn vị đã được cấp chữ ký số nhưng chưa thực hiện ký số trong phát hành văn bản đi (*Đảng ủy các xã: Quốc Oai, Mỹ Đức, Quảng Trị, An Nhơn, Liên đoàn lao động huyện*); các đơn vị (*Đảng ủy các xã: Đạ Pal, Đạ Lây và Hội Nông dân huyện, Hội Người cao tuổi huyện*) đã hoàn thành thủ tục cấp chữ ký số gửi Sở thông tin và Truyền thông tỉnh nhưng đến nay chưa được cấp; một số đơn vị chưa thực hiện tốt công tác phối hợp và vận hành thiết bị hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của đơn vị nên còn ảnh hưởng tới chất lượng các cuộc họp, hội nghị.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 66-KH/HU, ngày 03/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy đảm bảo hoàn thành các mục tiêu năm 2023 và những năm tiếp theo, ***Thường trực Huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:***

- Chỉ đạo và quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Kế hoạch số 66-KH/HU, ngày 03/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Công văn số 120-CV/HU, ngày 06/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn huyện; Công văn số 121-CV/HU, ngày 08/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai, thực hiện ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số đề ra theo kế hoạch.

- Thực hiện nghiêm việc sử dụng hệ thống phần mềm “*Gửi, nhận và xử lý văn bản trên mạng internet (IDoc)*” trong việc gửi, nhận và xử lý văn bản. Đảng ủy các xã, thị trấn; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện phải thực hiện 100% văn bản đi phát hành qua mạng IDoc và được xác thực chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ; các cơ quan chưa được cấp chữ ký số khẩn trương liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông để được cấp theo quy định.

- Thường xuyên rà soát, thay thế hoặc nâng cấp các trang thiết bị hỏng nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng; cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền và các phần mềm giám sát an ninh mạng đối với hệ thống máy tính, đảm bảo việc bảo vệ bí mật thông tin trên các máy tính và mạng máy tính theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

- Đảng ủy các xã, thị trấn phân công công chức phụ trách quản lý thiết bị trực tuyến, thường xuyên phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Viễn thông Đạ Tẻh kiểm tra các thiết bị, đường truyền đảm bảo phục tốt cho cuộc họp trực tuyến của Trung ương, tỉnh và huyện.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện chỉ đạo các Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã đẩy mạnh tuyên truyền đoàn viên, hội viên và Nhân dân sử dụng, ứng dụng công nghệ số trong giải quyết các thủ tục hành chính, thanh toán không dùng tiền mặt,...; đồng thời tham gia các tổ công tác để hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân tham gia sử dụng các ứng dụng công nghệ số.

- Giao Văn phòng Huyện ủy tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc triển khai Kế hoạch số 66-KH/HU, ngày 03/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chuyển đổi số trong cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện giai đoạn 2023 - 2025; định kỳ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy,
- Như kính gửi,
- Lưu VPHU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Phan Đức Thái